



ที่ ศธ 0210.7305/261

ศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

18 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ที่ ศธ 0210.73 /ว6 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้แจ้งให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า ได้ดำเนินการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาด้า ลิงลาลัท)

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กลุ่มอำนวยการ

โทร 074-789575

รายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐและผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564  
หน่วยงาน กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ประเด็น โครงการไทย นิยมยั่งยืน	ประเภท/ช่องทางการประชาสัมพันธ์								รายละเอียด/ช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์	สรุปผลการดำเนินงานกลไกประชารัฐ			
	สื่อสิ่งพิมพ์				สื่ออิเล็กทรอนิกส์					ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม (โดยสรุป)	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลการ ดำเนินงานที่ สำคัญ
หนังสือพิมพ์	วารสาร	นิตยสาร	หนังสือ	วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	ภาพยนตร์	สังคมออนไลน์						
โครงการไทย นิยมยั่งยืน ข้อที่ 4 วิถีไทย วิถีพอเพียง ข้อที่ 5 รัฐสิทธิ รัฐ หน้าที่							√	facebook กศน.ตำบล นาทอน, กศน.ตำบล ป่าแก่บ่อหิน,กศน. ตำบลขอนแก่น,กศน. ตำบลทุ่งบุหลัง,กศน. ตำบล ทุ่งหว้า facebook กศน.อำเภอทุ่งหว้า, facebook ของ นักศึกษา	โครงการชุมชนต้นแบบ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน. การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมของ ชุมชนต้นแบบฯ 1.การจัดการศึกษาชั้น พื้นฐาน/ชั้นเรียน	1.จัดสอนหลักสูตร การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาชั้น พื้นฐาน พ.ศ.2551 โดย	-	1.ผู้เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิ คุ้มครองผู้บริโภค	

										การพบกลุ่มและ สอดแทรกเนื้อหาในเรื่อง 1. สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การดำเนินชีวิต ด้าน การศึกษา (ถอดบทเรียน) 3. ให้ความรู้ด้านศาสตร์ พระราชา โคนง นา โมเดล	- - 7,500 -	5.ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจการ ดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  3.ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ ด้านศาสตร์ พระราชา โคนง นา โมเดล
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------	--

ลงชื่อ



ลงชื่อผู้รายงาน

(นายอาดำ ลิงลาห์)

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า